

TƯỜNG TRÌNH  
DẠ TIỆC- VĂN NGHỆ- KHIÊU VŨ “TÌNH THU”  
DO HỘI NGƯỜI VIỆT CAO NIÊN MIỀN NAM CALIFORNIA  
TẠI SAN DIEGO TỔ CHỨC GÂY QUỸ ĐẶC SAN TUỔI HẠC

Vào lúc 19 giờ chiều ngày 22 tháng 10 năm 2006, tại Nhà Hàng Lý’s Garden một buổi Dạ Tiệc - Văn Nghệ- Khiêu Vũ “Tình Thu” do Hội Người Việt Cao Niên Miền Nam California tại San Diego tổ chức để gây quỹ cho Đặc San Tuổi Hạc, đã thu hút một số người tham dự rất đông gần 400 khách gồm đủ mọi thành phần, mọi lứa tuổi. Trước hết là quý vị hội viên của Hội và gia đình. Cộng thêm vào đó là quý vị đại diện các đoàn thể, Hội Đoàn, các văn thi sĩ, các mạnh thường quân, các chủ nhân cơ sở thương mại dịch vụ, các quý vị đại diện các cơ quan truyền thông, báo chí tại San Diego.

Sau phần nghi thức chào cờ Mỹ, Việt và một phút mặc niệm do MC, nhạc sĩ Nguyễn Hồng điều khiển là lời phát biểu của Ông Trang Anh Dũng, Hội Trưởng Hội Người Việt Cao Niên Miền Nam California tại San Diego, và cũng là Trưởng Ban Tổ Chức. Trong phần trình bày, ông Trang Anh Dũng đã nhấn mạnh đến đường hướng hoạt động của Hội hiện nay là Đoàn Kết, Xây Dựng và Phát Triển. Đồng thời ông cũng không quên cảm tạ, tri ân những cảm tình nồng hậu và những hỗ trợ tích cực từ mọi phía trong mục đích nhằm phát huy và bảo tồn nền văn hóa dân tộc như tôn chỉ của Hội đã từng đề ra mà một trong những trọng tâm công tác là thực hiện định kỳ Đặc San Tuổi Hạc.

Tiếp theo là lời phát biểu của Ông Phan Bái, Chủ Nhiệm Đặc San Tuổi Hạc. Trong phần kết thúc lời phát biểu, ông Phan Bái đã nhấn mạnh:

“Hy vọng Đặc San Tuổi Hạc là nơi gặp gỡ của những tình thân. Là vùng đất thể hiện, chuyên chở những suy nghĩ, những cảm xúc đời thường trước cuộc sống nơi tạm dung. Là nơi giao lưu của những dòng chảy văn học Việt Nam và thế giới. Là nhịp cầu thông cảm giữa những thế hệ tiếp nối truyền thống tự hào và đầy bản sắc dân tộc. Đồng thời cũng là nơi thể hiện phong cách, thái độ đúng đắn khách quan, hài hoà trong giao tiếp, xử thế, xứng đáng với danh xưng và tên gọi của nó.”

Sau đó là phần Dạ Tiệc, Văn Nghệ và Khiêu Vũ. Phần dạ tiệc đã được nhà hàng cung cấp những món ăn ngon, hợp khẩu vị, cũng như cung cách phục vụ rất chu đáo. Phần văn nghệ giúp vui cho buổi sinh hoạt gồm có các danh ca Thanh Hà, Như Mai đến từ Santa Ana, hợp cùng với các ca sĩ địa phương như Kim Loan, Như Thảo, Lâm Minh, Vũ Mỹ, Quân Anh Trí, Tony Lê, Dương Nghi..tiếp theo sau phần trình diễn của ban hợp ca Hội Người Việt Cao Niên trong ca khúc “Bài Ca Tuổi Hạc” của nhạc sĩ Nguyễn Hồng.

Xen kẽ chương trình dạ tiệc- văn nghệ- khiêu vũ là phần bán đấu giá, xổ số và phát hành Đặc San Tuổi Hạc. Trong phần bán đấu giá, một bức tranh sơn mài “Lưỡng Long Tranh Châu” rất đẹp và giá trị do một vị mạnh thường quân gửi tặng cho Hội. Và với sự mời gọi tha thiết của Thanh Hà, Như Mai, kết quả bức tranh đã về tay Ông Mã Tính với giá 500 dollars. Tưởng cũng cần nói thêm, Ông Mã Tính, chủ nhân của một cơ sở dịch vụ ở San Diego, là người đã từng hỗ trợ tích cực cho các đoàn thể, hội đoàn sinh hoạt tại San Diego. Đặc biệt đối

với Hội Người Việt San Cao Niên Diego, ông cũng đã dành cho Hội những tình cảm trân quý cùng những sự ưu ái đặc biệt.



Trong phần xổ số, Ban Tổ Chức có 3 phần quà giá trị. Và với sự ủng hộ nhiệt tình của quý khách tham dự, cuộc xổ số đã diễn ra trong bầu không khí vui nhộn với sự tham gia của Ban Tổ Chức, cùng với hỗ trợ tích cực của các ca sĩ địa phương.

Trong phần phát hành Đặc San Tuổi Hạc số mùa thu 2006, quý khách tham dự cũng đã nhiệt tình ủng hộ tiếp theo sau lời giới thiệu và chào mời của các ca sĩ Như Mai, và Lâm Minh.

Trong phần dạ vũ, với âm thanh và trình diễn rất sống động của ban nhạc QTSD hợp cùng với những tiếng hát đìu dặt, quyến rũ có sức lôi cuốn của những danh ca như Thanh Hà, Như Mai, tiếng hát rực lửa, nóng bỏng của Kim Loan, tiếng hát nồng nàn, ngọt ngào của Như Thảo, tiếng hát trẻ trung của Tony Lê, Lâm Minh, tiếng hát đậm ấm của Vũ Mỹ, Quân Anh Trí, Dương Nghi ... đã tạo dựng được bầu không khí nồng ấm cũng như những luồng sinh khí vui tươi cho buổi dạ tiệc- văn nghệ- khiêu vũ “ Tình Thu”, làm đẹp lòng khách tham dự. Đặc biệt cho giới ưa thích, ham mê khiêu vũ của San Diego. Các ca sĩ đã luân phiên trình diễn những ca khúc chọn lọc rất hay và rất trữ tình, rất trẻ trung, rất sôi động gây được bầu không khí rất sinh động và hào hứng.

Buổi Dạ Tiệc- Văn Nghệ- Khiêu Vũ” Tình Thu đã mang lại kết quả thành công ngoài sức tưởng tượng của Ban Tổ Chức. Thiết tưởng đây cũng là một bước tiến, một nỗ lực đáng kể của Hội. Khách tham dự đã ở nán lại cho đến phút chót.



Trong bầu không khí hân hoan, cảm thông, cởi mở và thắm đượm chân tình, buổi Dạ Tiệc- Văn Nghệ- Khiêu Vũ “ Tình Thu” đã chấm dứt vào lúc 11 giờ đêm cùng ngày tháng năm như trên sau phần cảm tạ của Ban Tổ Chức.

San Diego ngày 22 tháng 10 năm 2006

Ban Báo Chí  
Hội Người Việt Cao Niên San Diego